



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักนโยบายและแผน โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๒๓๗๕

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)

เรียน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๕๓๖)๕



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ (วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘)

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๐๐๑๐๒ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปประเด็นการประชุมฯ ประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีบัญชาให้จัดประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และได้เชิญกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมทุกสัปดาห์ นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจากการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยประจำสัปดาห์ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุปข้อสั่งการประจำสัปดาห์ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๒๕ ๕



ถึง จังหวัดสมุทรปราการ เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม และนครราชสีมา

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย  
อย่างไม่เป็นทางการประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘  
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
เป็นประธานการประชุม ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำสรุปข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงจาก  
การประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดติดตามสรุป  
การประชุมหารือข้อราชการดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ [www.ppb.moi.go.th](http://www.ppb.moi.go.th) หัวข้อ “สรุปข้อสั่งการประชุม  
หารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย” พร้อมทั้งรายงานผลดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องให้  
กระทรวงมหาดไทยทราบ

กระทรวงมหาดไทย

๒๕ เมษายน ๒๕๕๘

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร. ๐๒ ๒๒๓ ๔๘๗๐ , ๕๐๕๗๗

**สรุปการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย**  
**ประจำวันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.**  
**ณ ห้องประชุม ๑ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย**

\*\*\*\*\*

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อสั่งการของ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย	<p><b>๑. การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย</b> ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานความคืบหน้าในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจจุดกำจัดขยะในแต่ละจังหวัด/พื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ</li> <li>- วิธีการกำจัดขยะที่เหมาะสม และเทคโนโลยีที่ใช้กำจัดขยะ ในแต่ละจังหวัด/พื้นที่/จุดกำจัดขยะ</li> <li>- การคำนวณต้นทุน (ค่าขนส่งและค่ากำจัดขยะ) ที่เป็นมาตรฐานทั่วประเทศ</li> </ul> <p>ทั้งนี้ ให้รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนำเรียนคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ</p>	สถ.
	<p><b>๒. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</b> ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งงบประมาณภาพรวมและงบลงทุนโดยแบ่งเป็นไตรมาส และรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลนำเรียนนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กรณีแผนงาน/โครงการที่มีงบประมาณเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทที่ต้องรายงาน คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	สถ.
	<p><b>๓. ตัวรูปพรรณช้าง</b> ให้กรมการปกครองเร่งรัดการขึ้นทะเบียนตัวรูปพรรณช้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่องสัตว์พาหนะ และรายงานความคืบหน้าให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ</p>	ปค.
	<p><b>๔. การออกเอกสารสิทธิที่ดินและการออกบัตรประจำตัวประชาชน</b> ให้กรมที่ดินและกรมการปกครองกำชับให้เจ้าหน้าที่ออกเอกสารสิทธิที่ดินและออกบัตรประจำตัวประชาชนอย่างถูกต้อง</p>	ทต./ปค.
	<p><b>๕. ร่างรัฐธรรมนูญ</b> ให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยเน้นเรื่องการปกครองเป็นหลัก รวมถึงการปกครองส่วนภูมิภาคและการกระจายอำนาจ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ</p>	รอง ปมท. (ถ.) สท.สป./ปค./สถ.
	<p><b>๖. ฐานข้อมูลรายได้ประชาชน</b> ให้กรมการปกครองศึกษาและให้ไปแยกแยะ/จำแนกรายละเอียดกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มข้าราชการ กลุ่มคนที่เปลี่ยนอาชีพบ่อยๆ และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี เป็นต้น โดยตรวจสอบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยเพื่อนำเรียนนายกรัฐมนตรีเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มต่างๆ ต่อไป</p>	ปค.
	<p><b>๗. ไฟไหม้บ่อขยะบางกะสี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ</b> ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมสถานการณ์ไฟไหม้ด้วย</p>	ปภ./สถ./ จ.สมุทรปราการ
	<p><b>๘. การจัดที่ดิน</b> (คณะอนุกรรมการจัดที่ดิน) ให้กรมที่ดินเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ได้รับการจัดที่ดิน เพื่อให้มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ</p>	ทต.

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๙. การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร</b></p> <p>๙.๑ โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้มีรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมด ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม Time Line และงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้รายงานผลความคืบหน้าต่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่พิจารณาโดยเร็ว</p> <p>๙.๒ โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสอง และคลองบางซื่อ ให้สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานครเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ หากมีความคืบหน้าให้นำเสนอผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบในการประชุมหารือข้อราชการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๙.๓ การจัดระเบียบทางเท้า มีความคืบหน้าเป็นอย่างไร ให้กรุงเทพมหานครดำเนินการอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>รอง ปมท. (ถ)/ กทม.  กทม.  กทม.</p>
<p>สรุปข่าวสารสำคัญจาก ศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.)</p>	<p><b>เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของ กระทรวงมหาดไทย (นายภานุ แยมศรี)</b></p> <p>การประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (ศมบ.) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘) มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้</p> <p><b>๑. การปราบปรามการค้ามนุษย์</b> นายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการและดำเนินการตามมาตรการในระดับพื้นที่ และขยายผลการดำเนินงานไปยังทุกจังหวัด โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (ปทุมธานีโมเดล) ได้นำร่องในพื้นที่ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไอยรา โดยให้มีการดำเนินการขยายไปยังพื้นที่ จังหวัดอื่นด้วย</p> <p>สำหรับพื้นที่ “<b>ปทุมธานีโมเดล</b>” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้มีการรายงานเพิ่มเติมว่า ได้มีการส่งชุด Mobile Unit เข้าไปดำเนินการสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลระบบ GIS และได้ตั้งทีมในการให้บริการและการซักซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ</p> <p><b>๒. การติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant)</b> ให้กระทรวงมหาดไทย ติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีผู้เข้าร่วมกับกลุ่มดังกล่าว แต่ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านเพื่อเดินทางไปร่วมกับกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย</p> <p><b>๓. การจับกุมแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่เดินทางบนรถไฟ</b> ตำรวจรายงานการจับกุมคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่สถานีรถไฟทุ่งสง เป็นชาวเมียนมา ๗๐ คน และโรฮีนจา ๖ คน ที่เดินทางโดยรถไฟจุดหมายปลายทางที่อำเภอหาดใหญ่ และสุโขทัย-ลก เพื่อเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ซึ่งทุกคนให้การว่าเสียค่านายหน้ารายละเอียดประมาณ ๓ แสนบาท</p> <p><b>๔. การจัดส่งผู้ลี้ภัยนาอูรูในเครือรัฐออสเตรเลียมาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรกัมพูชา</b> สำนักข่าวกรองแห่งชาติรายงาน กรณีสำนักข่าว ABC ของเครือรัฐออสเตรเลียเสนอข่าวว่าจะมีการจัดส่งผู้ลี้ภัยนาอูรูจากทวีปแอฟริกา เอเชียใต้ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่อยู่ในเครือรัฐออสเตรเลียมาตั้งถิ่นฐานในราชอาณาจักรกัมพูชา</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>โดยออสเตรเลียให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่กัมพูชา ซึ่งในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านการลักลอบเข้ามาประกอบอาชีพและแรงงาน</p> <p><b>๕. การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน</b> การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตสูงขึ้น จึงให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางมาตรการการแก้ไขปัญหาค้างต่อไป</p> <p><b>๖. การจัดทำ TIP Report (Trafficking in Persons Report) ของสหรัฐอเมริกา</b> กระทรวงการต่างประเทศได้มีการรายงานการจัดทำ TIP Report ของสหรัฐอเมริกา สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ติดตามและรายงานว่าในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ จะมีการประชุม Subcommittee ที่มี Mr. Chris Smith เป็นประธาน โดยจะมีการเชิญ NGOs ๓ รายจากประเทศไทยไปให้ถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. พยายามติดต่อเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศไทยไปพบปะ Mr. Chris Smith และ NGOs ทั้ง ๓ ราย ก่อนการประชุม หากสามารถดำเนินการได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เดินทางไปพบด้วยตนเอง</p> <p><b><u>ข้อสั่งการ/ข้อประสานงานของศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มอบส่วนราชการดำเนินการ</u></b></p> <p>๑. การปราบปรามการค้ามนุษย์ มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมผลการปฏิบัติของจังหวัดต่างๆ และรายงานกระทรวงมหาดไทยทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๕๔๐ ลว. ๙ เม.ย. ๕๘)</p> <p>๒. การติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL มอบหมายให้กรมการปกครองติดตามสถานการณ์ ตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๕๖๐ ลว. ๑๗ เม.ย. ๕๘)</p> <p>๓. การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการ ในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๗ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๔ (ส)/๕๕๐ ลว. ๑๖ เม.ย. ๕๘)</p> <p><b><u>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. ให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ โดยให้มีตรวจสอบความต้องการ การควบคุม แนวทางปฏิบัติ และบทลงโทษให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการในพื้นที่ได้ และให้ ศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เสนอแนะการจดทะเบียนแรงงานกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติม รวมทั้งกรณีขอทานที่ระหว่างนี้ยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ โดยนำเสนอในที่ประชุม ศูนย์แก้ไขปัญหามันคงแบบบูรณาการอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>๒. การติดตามความเคลื่อนไหวกลุ่ม ISIL ให้ใช้เครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยในการติดตามข่าวสาร</p>	<p>ปค./ศสน.มท./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๓. ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดมาตรการในการตรวจสอบผู้ขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุบนถนนให้ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการวางแผนการตรวจสอบผู้ขับขี่บนถนนให้มากขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง</p>	<p>ปภ.</p>
<p>การดำเนินการ มาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจนในการ เสริมสร้างความ เข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p>	<p><b>นายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. การดำเนินการมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน</p> <p>๑.๑ แผนงาน/โครงการ ๔,๙๖๖ โครงการ ๖,๗๔๐ กิจกรรม</p> <p>๑.๒ สรุปเป็นกลุ่มโครงการได้ ๙ กลุ่มโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ด้านการพัฒนาอาชีพ/OTOP</li> <li>- ด้านผลิตพืช</li> <li>- ด้านปศุสัตว์</li> <li>- ด้านประมง</li> <li>- ด้านเศรษฐกิจพอเพียง</li> <li>- ด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร</li> <li>- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร</li> <li>- ด้านสาธารณสุขภาค</li> </ul> <p>๑.๓ เสนอของบประมาณ ๖,๕๒๙.๐๙๐ ล้านบาท</p> <p>๒. ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไร โครงสร้างพื้นฐานที่เพิ่มขึ้น และสามารถลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเท่าใด ทั้งนี้ จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติต่อไป</p> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>ให้จังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกันหารือและพิจารณาร่วมกันว่าในพื้นที่ที่ต้องการเครื่องมืออุปกรณ์ทางการเกษตรประเภทใดที่สามารถใช้บริหารจัดการร่วมกันได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น จังหวัดชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา มีความต้องการรถไถนา รถเกี่ยวข้าว ที่ใช้ร่วมกันจำนวนเท่าใด เป็นต้น โดยให้สำรวจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีการจดทะเบียนตามกฎหมายและมีการดำเนินงานบริหารที่ต่อเนื่อง และมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อนำข้อมูลเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่วมกันแผนงาน/โครงการที่จังหวัดได้ส่งมาแล้ว</p>	<p>สนผ.สป./ สบจ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>การดำเนินงานตาม มาตรการการป้องกัน และปราบปรามการ ค้ำมนุษย์</p>	<p><b>กรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง)</b></p> <p>๑. ผลการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) ตามมาตรการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๑,๖๘๖,๕๒๒ ราย และระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน มีจำนวน ๖๓,๐๖๒ ราย</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ผลการดำเนินการข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จำนวน ๑๔๖,๐๐๐ ราย (ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘) โดยกรมการปกครองได้วางแนวทางให้จังหวัดลด Demand และ Supply โดยกำหนดมาตรการที่สำคัญ ๗ ด้าน</p> <p>๓. การดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติรวมทั้งการให้สถานะที่ถูกต้องกับชนกลุ่มน้อยและบุคคลไร้สัญชาติซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน กรณีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติที่มีการจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่งใบอนุญาตทำงานชั่วคราวใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ปี โดยให้จังหวัดดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ผ่านกลไกของรัฐทุกประเภท กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์</li> <li>- ให้เร่งดำเนินการจดทะเบียนแรงงานประมงใน ๒๒ จังหวัดชายทะเลรวมทั้งการจดทะเบียนเรือประมงให้ถูกต้องครบถ้วน</li> </ul> <p>๔. การแก้ไขปัญหาแรงงานด้านประมง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๔.๑ ต้องมีการแก้ไข พ.ร.บ.ประมง กฎกระทรวง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยยังไม่รัดกุม</li> <li>๔.๒ ต้องมีแผนระดับชาติ การป้องกัน สกัดกั้น ยับยั้ง การประมงที่ผิดกฎหมาย</li> <li>๔.๓ ต้องมีการจดทะเบียนเรือประมงทุกลำ</li> <li>๔.๔ ต้องพัฒนาระบบควบคุม โดยเฉพาะการควบคุมการเข้า-ออกของเรือประมงในท่าเรือประมง</li> <li>๔.๕ ต้องมีระบบติดตามของเรือ</li> <li>๔.๖ ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนหลังถึงผลิตภัณฑ์ทางประมงที่มากขึ้นยังทำเรือว่าทำการประมง ณ จุดไหน อย่างไร</li> </ul> <p><b>ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>๑. ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูลให้กับหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เต็มความสามารถ</li> <li>๒. ให้จังหวัดดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเป็นเหตุให้ถูกนำมาค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มแรงงานประมง กลุ่มแรงงานอุตสาหกรรมในโรงงาน สถานประกอบการ และแรงงานภาคการเกษตรไม่มีการค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณีเด็ก และการบังคับค้าประเวณีในสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะและต้องไม่มีการนำคนมาขอทาน</li> </ul>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./กทม./ทุกจังหวัด</p>
การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	<p><b>กรมการปกครอง (นายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง)</b></p> <p>๑. ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียน ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๗</p>	



ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๑.๑ ข้อมูลแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่จดทะเบียนตามมาตรการของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ มีจำนวน ๑,๖๒๖,๒๓๕ ราย จำแนกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติเมียนมา ๖๖๔,๔๔๙ ราย (แรงงาน ๖๒๓,๖๔๘ ราย ผู้ติดตาม ๔๐,๘๐๑ ราย)</li> <li>- สัญชาติลาว ๒๒๒,๘๓๙ ราย (แรงงาน ๒๓๑,๖๘๙ ราย ผู้ติดตาม ๙,๑๕๐ ราย)</li> <li>- สัญชาติกัมพูชา ๗๓๘,๙๔๗ ราย (แรงงาน ๖๙๖,๓๓๘ ราย ผู้ติดตาม ๔๒,๖๐๙ ราย)</li> </ul> <p>๑.๒ ข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว จำนวน ๑๔๖,๐๐๐ คน (ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติเมียนมา จำนวน ๑๖,๐๐๐ คน</li> <li>- สัญชาติลาว จำนวน ๒๐,๐๐๐ คน</li> <li>- สัญชาติกัมพูชา จำนวน ๑๑๐,๐๐๐ คน</li> </ul> <p><b>๒. สถานการณ์ปัจจุบัน</b> มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้</p> <p>๒.๑ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือใบอนุญาตทำงานที่ออกให้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจสัญชาติ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ รวมถึงผู้ติดตาม ที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ให้มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรประจำตัวใหม่ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอรับใบอนุญาตทำงาน ซึ่งจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา ๑ ปี และได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙</p> <p>๒.๒ แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปิดให้จดทะเบียนใหม่ ในพื้นที่ ๒๒ จังหวัดชายทะเล โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเช่นเดียวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปีที่ผ่านมา</p> <p>๒.๓ การดำเนินการจดทะเบียนให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ และสิ้นสุดการดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงานต่างด้าวของแต่ละจังหวัดและการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๔ งบประมาณที่ใช้ในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงแรงงาน และจากการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อจนร.) เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มีมติให้การจดทะเบียนในครั้งนี้ไม่ต้องให้มีการตรวจสอบสุขภาพ เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบสุขภาพแล้ว และยังไม่ครบรอบปี ยกเว้นการขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่ในกลุ่มแรงงานประมง</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>๓. ผลการดำเนินงานในปัจจุบัน</b></p> <p>๓.๑ ข้อมูลแรงงานต่างด้าว (สัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่ต่อทะเบียนแรงงานทุกอาชีพ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ มีจำนวน ๕๗,๗๔๙ ราย แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติเมียนมา ๒๙,๗๐๘ ราย</li> <li>- สัญชาติลาว ๔,๕๕๘ ราย</li> <li>- สัญชาติกัมพูชา ๒๓,๔๘๓ ราย</li> </ul> <p>๓.๒ ข้อมูลแรงงานต่างด้าว (เฉพาะด้านประมง) ระหว่างวันที่ ๑-๒๐ เมษายน ๒๕๕๘</p> <p>๓.๒.๑ ที่ต่อทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๔๘ ราย แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติเมียนมา ๘๑๓ ราย</li> <li>- สัญชาติลาว ๕๔ ราย</li> <li>- สัญชาติกัมพูชา ๓๘๑ ราย</li> </ul> <p>๓.๒.๒ ขึ้นทะเบียนใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๔,๐๖๕ ราย แยกเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัญชาติเมียนมา ๒,๗๐๖ ราย</li> <li>- สัญชาติลาว ๕๙ ราย</li> <li>- สัญชาติกัมพูชา ๑,๓๐๐ ราย</li> </ul> <p><b>๔. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ</b></p> <p>๔.๑ แรงงานต่างด้าวที่ไม่มารายงานตัวตามที่ได้จดทะเบียนตามประกาศของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติในปีที่ผ่านมา เนื่องจากไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ประกอบกับการปล่อยปละละเลยไม่มีการควบคุมการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>๔.๒ ข้อมูลจากการจดทะเบียนอาจไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญชาติของแรงงานนายจ้างที่แท้จริง ฯลฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลกล่าวอ้างจากแรงงานต่างด้าวและนายจ้าง โดยไม่มีหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคล อาจก่อให้เกิดปัญหาการค้ำมนุษย์ได้</p> <p>๔.๓ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอาจมีชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มไม่มีสถานะทางทะเบียนอื่น แฝงตัวมาดำเนินการจดทะเบียน เนื่องจากสามารถเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ได้ (นโยบายคณะกรรมการความสงบแห่งชาติเดิม) และสะดวกต่อการประกอบอาชีพมากกว่า เนื่องจากนโยบายการอำนวยความสะดวกของศูนย์ One Stop Service (OSS) จะสะดวกรวดเร็วกว่าการไปดำเนินการผ่านขั้นตอนตามปกติ</p> <p><b>ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร)</b></p> <p>จังหวัดตราดประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ เนื่องจากตามที่รัฐบาลใช้มาตรา ๑๔ ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้คนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย เข้ามาทำงานในประเทศบริเวณพื้นที่ชายแดนเป็นการชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่กำหนด แต่ยังไม่ได้มีการนิยามว่าเป็นพื้นที่จังหวัดอำเภอ หรือ ตำบล ประกอบกับขณะนี้ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากต้องไปตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านให้แรงงานเข้ามาทำงานในประเทศ และจะต้องมีการประกาศอนุญาตให้ทำงานจากกระทรวงแรงงานก่อน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b><u>กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายชิงชัย แสงอินทร์)</u></b></p> <p>กรณีการให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาทำงาน ในบริเวณพื้นที่ชายแดนแบบเข้าไปเย็นกลับหรือตามฤดูกาล คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แรงงาน ๓ สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถใช้บัตรผ่านแดนหรือเอกสาร ที่ประเทศต้นทางออกให้เข้ามาทำงานที่พื้นที่ชายแดนแบบไป-กลับ หรือตามฤดูกาลได้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้</p> <p><b>๑. กระทรวงมหาดไทย</b> ต้องดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ใช้บัตรผ่านแดนแทนหนังสือเดินทาง และออกประกาศอนุญาตให้แรงงาน ดังกล่าวสามารถทำงานได้ในพื้นที่ชายแดน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเป็นผู้ลงนามตาม มาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ขณะนี้ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยกร่างประกาศดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาร่าง กฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนาม</p> <p><b>๒. กระทรวงการต่างประเทศ</b> ต้องเจรจากับประเทศเมียนมา ลาว และ กัมพูชา เพื่อปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ในบัตรผ่านแดนให้แรงงานสามารถทำงานในประเทศไทยได้ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ ดำเนินการเจรจาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน และได้ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมอีก ๑๕๐ วัน</p> <p><b>๓. กระทรวงแรงงาน</b> ได้กำหนดเชิญประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดน</p> <p>ทั้งนี้ การดำเนินงานมีขั้นตอน ประเด็นจำนวนมาก และต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งอาจเสนอขอใช้มาตรา ๔๔ เพื่อสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เบ็ดเสร็จ โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก</p> <p><b><u>รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายอภิรักษ์ ซื่อธานุวงศ์)</u></b></p> <p>ตามกฎหมายแรงงานการขออนุญาตเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้ถูกต้องตาม กฎหมายต้องใช้ passport แต่มีข้อจำกัด ได้แก่ ๑) ประเทศเพื่อนบ้านมีความ ยากลำบากในการจัดทำ passport ๒) การทำ Border Pass ให้ประชาชนตาม แนวชายแดนมีวัตถุประสงค์ไม่ตรงกัน</p> <p><b><u>ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นายสุวัฒน์ พรหมสุวรรณ)</u></b></p> <p>กรณีศึกษาในการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดตาก พบว่าการทำ Border Pass มีความยากลำบาก และการเข้าออกของแรงงานต่างด้าว ต้องเข้าออกเป็นจุด บริเวณอำเภอพบพระ อำเภอท่าสองยาง ซึ่งมีระยะห่างไกลจาก สถานประกอบการ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย</p> <p><b>ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถปฏิบัติได้</b> คือ เมื่อแรงงานต่างด้าว เข้ามาทำงานในพื้นที่แล้วต้องมาลงทะเบียนกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล และต้องแจ้งประเภทของงานที่ทำ และระยะเวลาทำงาน</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. เนื่องจากการแก้ไขปัญหาการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานมีขั้นตอนมากและต้องใช้ระยะเวลานาน อาจจะต้องใช้มาตรา ๔๔ ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองกำลังตามแนวชายแดน โดยให้ฝ่ายปกครองเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกันพิจารณาหรือกำหนดกรอบการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน เช่น เข้าจุดไหน ไปทำงานที่ไหน และกลับเมื่อไหร่ เป็นต้น แล้วออกเอกสารเฉพาะกิจอนุญาตให้ทำงาน</p> <p>๒. ให้กรมการปกครองตรวจสอบสาเหตุที่แรงงานเวียดนามไม่จดทะเบียนแรงงานเพิ่มเติม และการดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับของหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยไม่ให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทุกกรณี</p>	<p>ตท.สป./ปค./จังหวัดชายแดน</p> <p>ปค.</p>
<p>การดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	<p><b>กรมที่ดิน (นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล)</b></p> <p>ความคืบหน้าการส่งข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (มุกดาหาร สงขลา ตาก สระแก้ว ตรัง และหนองคาย) จำนวน ๑๐ แปลง ได้แก่ ๑) พื้นที่สาธารณะ จำนวน ๗ แปลง ๒) พื้นที่ป่าสงวน จำนวน ๑ แปลง ๓) พื้นที่ป่าไม้ถาวร จำนวน ๑ แปลง และ ๔) พื้นที่ราชพัสดุ จำนวน ๑ แปลง ขณะนี้หน่วยงานรัฐเจ้าของพื้นที่ได้ส่งข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลให้กรมที่ดินเรียบร้อยแล้ว และกรมที่ดินได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาดำเนินการต่อไป</p> <p><b>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</b></p> <p>ความคืบหน้าการวางผังเมืองเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ จำนวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และจังหวัดนราธิวาส ดังนี้</p> <p>๑. <b>จังหวัดเชียงราย</b> ดำเนินการ ๓ อำเภอ ๒๑ ตำบล ได้แก่ ๑) อำเภอแม่สาย ๘ ตำบล ๒) อำเภอเชียงแสน ๖ ตำบล ๓) อำเภอเชียงของ ๖ ตำบล <b>ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</b> ได้ดำเนินการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนแม่สาย (เฉพาะบริเวณจุดผ่านแดนถาวร ๒๐ ตร.กม.) และชุมชนชายแดนเชียงของ (เฉพาะบริเวณจุดผ่านแดนถาวร ๘๒ ตร.กม.) <b>ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป</b> จะออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้ครอบคลุมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย และในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะประชุมสัมมนาผังเมืองเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๒. <b>จังหวัดกาญจนบุรี</b> ดำเนินการ ๑ อำเภอ ๒ ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ตำบลบ้านเก่า และตำบลแก่งเสี้ยน <b>ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</b> ได้ศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ๑๕ ตร.กม.) จัดทำผังเขตเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(พื้นที่ทั้งตำบลบ้านเก่า) และศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน บริเวณด้านเจดีย์สามองค์ อำเภอสังขละบุรี (เฉพาะบริเวณจุดผ่อนปรน ๒๗ ตร.กม.) ทั้งนี้ ในการดำเนินงานได้ประสานกับกองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญด้านความมั่นคงของทหาร <b>ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป</b> ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้ครอบคลุมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี และในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะประชุมสัมมนาผังเมืองเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p><b>๓. จังหวัดนครพนม</b> ดำเนินการ ๒ อำเภอ ๑๓ ตำบล ได้แก่ ๑) อำเภอเมืองนครพนม ตำบลในเมือง ตำบลหนองแสง ตำบลอาจสามารถ ตำบลหนองญาติ ตำบลท่าค้อ ตำบลนาราชควาย ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลกुरुคุ และตำบลโพธิ์ตาก ๒) อำเภอท่าอุเทน ตำบลโนนตาล ตำบลเวินพระบาท และตำบลรามราช <b>ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</b> รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบวางผังพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ <b>ขั้นตอนการดำเนินงานต่อไป</b> ๑) ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้ครอบคลุมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม ๒) ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะประชุมสัมมนาผังเมืองเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และ ๓) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดำเนินการสำรวจสภาพพื้นที่และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p><b>๔. จังหวัดนราธิวาส</b> ดำเนินการ ๕ อำเภอ ๕ ตำบล ได้แก่ ๑) อำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลโคกเคียน ๒) อำเภอสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก (เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก) ๓) อำเภอตากใบ ตำบลเจ๊ะเห (เทศบาลเมืองตากใบ) ๔) อำเภอแว้ง ตำบลไล่จูด และ ๕) อำเภอยี่งอ ตำบลละหาร <b>ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา</b> ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบวางผังทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ <b>ขั้นตอนการดำเนินการต่อไป</b> ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะให้ครอบคลุมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส และในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จะประชุมสัมมนาผังเมืองเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการ</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. กรณีกรมที่ดินส่งข้อมูลพิกัดพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในความดูแลของรัฐให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ขอให้ประสานงานกับคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างใกล้ชิด และหากมีความเห็นอย่างไรให้ส่งความเห็นดังกล่าว เพื่อให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณา และกรณีหากมีการประกาศเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พิจารณาพื้นที่ว่าควรให้ภาคเอกชนหรือราชการเป็นผู้ดำเนินการ</li> <li>- การพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และถนน</li> <li>- การออก พ.ร.บ. การควบคุมอาคาร</li> </ul> <p>๒. การวางผังเมืองเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ทต./ยผ.</p> <p>ยผ./ จังหวัดเชียงราย/</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ ๒ ให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และต้องผ่านคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ซึ่งมีภาคเอกชนเกี่ยวข้อง ตรงกับความต้องการของพื้นที่แล้วนำเสนอของจังหวัดมาพิจารณา กรณีหากมีการเพิ่มหรือลดพื้นที่ที่จะได้เสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพิจารณา</p> <p>- ให้ออกแบบวางผังทั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้รวดเร็วที่สุด</p> <p>- ให้หาพื้นที่ของรัฐเพื่อรองรับการพัฒนาเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</p> <p>๓. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดทำรายละเอียดการจัดทำผังเมืองรวมมาตาทุค และผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย - มาบข่า จังหวัดระยอง เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในวันอังคารที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘</p>	<p>กาญจนบุรี/ นครพนม/ นราธิวาส</p> <p>ยผ.</p>
<p>การดำเนินการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาแห่งใหม่</p>	<p><b><u>กรมโยธาธิการและผังเมือง (นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง)</u></b></p> <p>ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)</p> <p><b>๑. ผลงานสะสมที่ทำได้</b> ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐.๑๖ ผลงานที่ตั้งไว้ตามแผนที่ได้รับอนุมัติร้อยละ ๖๘.๖๙ ถ้าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕๘.๕๓ ทั้งนี้ มีความก้าวหน้าในงานก่อสร้างขั้นใต้ดิน ได้แก่ งานขุดดิน งานฐานราก งานพื้นและเสา ชั้น B๒</p> <p><b>๒. การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง (พื้นที่ทั้งหมด ๑๒๓ - ๑ - ๕ ไร่)</b> ยังไม่มีการส่งมอบพื้นที่เพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้ส่งมอบแล้ว ๑๐๒ - ๓ - ๗๖ ไร่ (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕) ครอบคลุมพื้นที่ก่อสร้างอาคารหลักทั้งหมด โดยส่งมอบครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหลือพื้นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ๒๐ - ๐ - ๘๐ ไร่</p> <p><b>๓. การขนย้ายดินออกจากพื้นที่ก่อสร้าง</b> (จำนวนดินทั้งหมด ๑,๑๘๐,๔๔๓ ลูกบาศก์เมตร) ขนย้ายออกจากพื้นที่ได้ ๗๒๘,๔๐๖ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๗๕ เหลือดินในพื้นที่ต้องขนออก ๔๕๒,๐๓๗ ลูกบาศก์เมตร (มีผู้รับซื้อแล้ว ๒๕๕,๑๐๕ ลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ มีผู้รับซื้อดินทั้งหมดแล้วโดยอยู่ระหว่างทำสัญญาซื้อขาย</p> <p><b>๔. ปัญหา/อุปสรรค</b> อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ๑) ปัญหาการส่งมอบพื้นที่ที่เหลือยังส่งมอบไม่ได้ตามสัญญาก่อสร้างกระทบกับแผนงานก่อสร้าง ๒) ปัญหาการขนย้ายดินออกจากพื้นที่ล่าช้า ๓) ปัญหากรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ในพื้นที่ชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้าร้อยเรียงไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายกรัฐมนตรี เพื่อขอรับการชดเชยที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม</p> <p>ทั้งนี้ ในส่วนที่ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานกรมโยธาธิการและผังเมืองได้มีแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานก่อสร้าง</p> <p><b><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></b></p> <p>๑. ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดเตรียมข้อมูลสาเหตุของการก่อสร้างล่าช้า และหากมีการทุจริต ให้หาข้อมูล/หลักฐานแล้วส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ช. หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการ</p>	<p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒. ให้จัดทำรายละเอียดความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ รายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมทั้งให้รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย</p>	ยผ.
<p>โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นสายดิน</p>	<p><b>การไฟฟ้านครหลวง (นายศุภกร นุ่มหอม ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ด้านปฏิบัติการ)</b></p> <p><b>๑. วัตถุประสงค์</b></p> <p>๑.๑ เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า คือ ลดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ หรือหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจะสามารถจ่ายคืนไฟฟ้าได้เร็วที่สุด</p> <p>๑.๒ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ่ายพลังไฟฟ้าให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รองรับโครงการ/สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>๑.๓ เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงามยิ่งขึ้น</p> <p><b>๒. ภาพรวมของโครงการ</b></p> <p>การไฟฟ้านครหลวงได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ บริเวณถนนสีลม ปัจจุบันโครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นสายดินทั้งหมด ๓๕๐ กิโลเมตร แบ่งโครงการได้เป็น ๓ ประเภท ได้แก่</p> <p><b>๒.๑ โครงการที่จ่ายไฟฟ้าด้วยระบบสายใต้ดินแล้ว ๓๕ กิโลเมตร</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สีลม ๒.๗ กิโลเมตร</li> <li>- ปทุมวัน ๖.๗ กิโลเมตร</li> <li>- จิตรลดา ๖.๘ กิโลเมตร</li> <li>- พหลโยธิน ๘.๐ กิโลเมตร</li> <li>- พญาไท ๓.๘ กิโลเมตร</li> <li>- สุขุมวิท (ถนนสายหลัก) ๗.๐ กิโลเมตร</li> </ul> <p><b>๒.๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ระยะทาง ๕๓.๓ กิโลเมตร (ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สุขุมวิท (ในซอยหลัก) ๕.๖ กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี ๒๕๕๘)</li> <li>- ปทุมวัน จิตรลดา และพญาไท ๖ กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี ๒๕๕๙)</li> <li>- นนทบุรี ๘.๓ กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี ๒๕๖๐)</li> <li>- พระราม ๓ ระยะทาง ๑๐.๙๐ กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี ๒๕๖๒)</li> <li>- รัชดาภิเษก - อโศก ๘.๒ กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี ๒๕๖๓)</li> <li>- รัชดาภิเษก - พระราม ๙ ระยะทาง ๑๔.๓๐ กิโลเมตร (แล้วเสร็จปี ๒๕๖๓)</li> </ul> <p><b>๒.๓ โครงการเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน ๒๖๑.๖๐ กิโลเมตร (อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบ วงเงิน ๔๘,๗๑๗.๒๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินงาน ๑๐ ปี)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ให้ความเห็นชอบ ระยะทาง ๑๒๗.๓๐ กิโลเมตร</li> </ul>	

ประเด็น	รายละเอียด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>- โครงการที่อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ระยะทาง ๑๓๔.๓๐ กิโลเมตร</p> <p>๓. โครงการนำร่องสุขุมวิท ๒๔ ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ได้มีการเร่งรัดดำเนินงาน โดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ กรุงเทพมหานคร จากเดิมปฏิบัติงานระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๕.๐๐ น. ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๘ เดือน เปลี่ยนเป็นปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑ เดือน ซึ่งจะใช้เป็นรูปแบบในการดำเนินงานในโครงการอื่น ๆ ต่อไป</p> <p><b>๔. ปัญหาและอุปสรรค</b></p> <p>๔.๑ ทางเท้าของกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ไม่เพียงพอ และบางพื้นที่ไม่มีการจัดระเบียบทางเท้า</p> <p>๔.๒ หน่วยงานอื่นที่ใช้เสาไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เช่น สายสื่อสาร สายเคเบิล เป็นต้น ไม่มีเงินลงทุนในการนำสายลงท่อใต้ดิน</p> <p><b>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายธีรวิทย์ วัตรกิจไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านวางแผนระบบไฟฟ้า)</b></p> <p>โครงการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นสายดิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประเมินความคุ้มค่าของผลตอบแทน และเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาทบทวน ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เริ่มดำเนินงานในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวก่อน เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นระยะทางรวมทั้งสิ้น ๗๐ กิโลเมตร</p> <p><b>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</b></p> <p>๑. ให้การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑ เสนอความต้องการที่จะให้กระทรวงมหาดไทยสนับสนุนเช่น การปฏิบัติงาน การประสานหน่วยงาน การประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยให้พิจารณาเป็นกรณีในแต่ละเส้นทาง</p> <p>๑.๒ พิจารณาห้วงระยะเวลาปฏิบัติงานให้มีผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด</p> <p>๑.๓ พิจารณามาตรการรองรับกรณีสายสื่อสาร สายเคเบิล ฯลฯ ที่ยังไม่สามารถนำลงใต้ดินได้</p> <p>๒. ให้จังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรรวจและพิจารณาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมและมีความพร้อมในการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าสายอากาศเป็นสายดิน โดยเน้นพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>กฟน./กทม.</p> <p>สธ./กฟภ./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น.